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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๒ พิจารณาแนวทางการจายคาตอบแทนตําแหนงทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ 

ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคลแจงวาตามที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการจายเงินประจํา
ตําแหนงประเภทวิชาการโดยใชงบประมาณเงินอุดหนุนและคาตอบแทนประจําตําแหนงประเภทวิชาการจาก
เงินรายไดใหแกพนักงานมหาวิทยาลัยในอัตราท่ีเทากัน  ซึ่งคณะอนุกรรมการยกรางกฎระเบียบเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (อนุ ก.บ.ม.) ไดนําประเด็นนี้ไปหารือเพ่ือกําหนดเงื่อนไขใน
การเบิกจายคาตอบแทนประจําตําแหนงประเภทวิชาการ  ซึ่งที่ประชุมคณะอนุกรรมการ ยกรางกฎระเบียบ
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (อนุ ก.บ.ม.) มีความเห็นวาเรื่องดังกลาวเปน
เรื่องละเอียดออนและตองดําเนินการดวยความรอบคอบ  ดังนั้นจึงมีมติใหมหาวิทยาลัยนําเสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พิจารณาให
ความเห็น  ซึ่งจากการสอบถามและรวบรวมขอมูลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจํานวน ๓๘ แหงพบวามีการจายเงิน
ประจําตําแหนงประเภทวิชาการอยางเดียวจํานวน ๒๒ แหง   จายเงินประจําตําแหนงประเภทวิชาการและ
คาตอบแทนประจําตําแหนงประเภทวิชาการโดยไมมีเงื่อนไขจํานวน ๑๒ แหง  และจายเงินประจําตําแหนง
ประเภทวิชาการและคาตอบแทนประจําตําแหนงประเภทวิชาการโดยมีเงื่อนไขจํานวน ๔ แหง 

ที่ประชุมรวมกันพิจารณาแลวมีขอสังเกตดังนี ้

๑. การไดรับตําแหนงทางวิชาการนั้น ทาง กพอ.ไดมีการกําหนดหลักเกณฑไวแลวอยาง

ชัดเจน  หากมหาวิทยาลัยกําหนดเงื่อนไขในสวนนี้เพิ่มเติมขึ้นอีก   อาจจะสงผลตอขวัญและกําลังใจของผูที่

กําลังทําผลงานทางวิชาการ 

๒. มหาวิทยาลัยควรกําหนดเปาหมายทางดานวิชาการอยางชัดเจน  แลวหากระบวนการ
เพ่ือสรางแรงจูงใจ  สงเสริม  ผลักดัน  และเอื้ออํานวยใหอาจารยดําเนินการไปตามเปาหมายที่มหาวิทยาลัย
กําหนดไวไดอยางสําเร็จลุลวง  โดยเฉพาะในกลุมอาจารยท่ียังไมมีผลงานทางวิชาการซึ่งนาจะเปนประเด็นหลัก
ในขณะนี้ 

๓. ควรปรับเปลี่ยนการสื่อสารในองคกรจาก “ถาทานไมทําอยางนี้ทานจะไดแคนี้”  เปน  
“มหาวิทยาลัยจะมีกระบวนการสงเสริมทานอยางไร”  เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจรวมถึงสรางแรงจูงใจ
ใหแกอาจารยในการทําผลงานทางวิชาการแตละระดับ 

๔. หากมหาวิทยาลัยมีการกําหนด TOR ของอาจารยแตละคนใหชัดเจนตั้งแตเริ่มตน 
เขาปฏิบัติงาน  จะทําใหอาจารยแตละคนทราบแนวทางอยางชัดเจน 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 การบริหารงานวิชาการ  การบริหารงบประมาณและการเงนิ 
 การบริหารงานบุคคล  การบริหารงานทั่วไป 



๕. ควรจะพิจารณาเรื่องการบริหารจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัยกอนวาจะสามารถ
จายเงินประจําตําแหนงประเภทวิชาการและคาตอบแทนประจําตําแหนงประเภทวิชาการ  ไดมากนอยเพียงใด 

๖. เนื่องจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ไดมีการพิจารณาและใหความเห็น
เรื่องคาตอบแทนประจําตําแหนงประเภทวิชาการแลว  ดังนั้นจึงไมตองนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พิจารณาอีก 

มติที่ประชมุ    
มอบผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคลจัดทําขอมูลประกอบการพิจารณา  ประกอบดวย 

ขอมูลจํานวนผูมีตําแหนงทางวิชาการในอนาคตแบบรายป  และประมาณการงบประมาณในการจาย 
คาตอบแทนทางวิชาการแบบ ๒ ทาง เสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
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